



Hạn cuối

đăng ký:

Ngày 1 tháng 6 năm 2024

HÃY ĐĂNG KÝ!

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI MCPSS.COM

bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2024



CHA MẸ

, ĐÂY

WHAT YOU NEED TO KNOW :

DỄ NHỚ:

Tên người dùng MCPSS của bạn là địa chỉ email của Phụ huynh/Người giám hộ đang đăng ký.

Mật khẩu của bạn là mật khẩu cũ nhất ngày sinh của học sinh tích cực.

Ví dụ: Tên

người dùng: myemail@gmail.com Mật khẩu: mmddyyy

Đăng ký là quá trình thông báo cho nhà trường rằng con bạn sẽ theo học trong năm học 2024-25.

Lắng nghe các cuộc gọi liên quan đến thông tin rất quan trọng về Đăng ký Trực tuyến của con bạn từ MCPSS và/hoặc trường học của con bạn.

Để đăng ký cho con bạn đi học, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

- Đăng nhập vào www.mcpss.com
- Trong mục "ĐĂNG KÝ," chọn một trong những mục sau:
 - i. "Học sinh trở về" (Một học sinh đã theo học tại MCPSS; HOẶC
 - ii. "Học sinh mới" (Một học sinh chưa bao giờ đăng ký MCPSS)
- Hoàn thành tất cả thông tin trực tuyến
- Làm theo hướng dẫn được cung cấp
- Giữ liên lạc với trường học của con bạn để biết thêm thông tin

RE GISTER HÔM NAY !

Hãy liên hệ với trường của con bạn nếu bạn có thắc mắc.

Hãy nhớ rằng, TÊN NGƯỜI DÙNG của bạn là địa chỉ email của Phụ huynh/Người giám hộ đang đăng ký và MẬT KHẨU của bạn là ngày sinh của Học sinh hoạt động lâu đời nhất!

Ví dụ: Tên người dùng: myemail@gmail.com Mật

khẩu: mmddyyy

LEARNING TODAY. LEADING TOMORROW.



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đăng ký là gì?

Đăng ký là quá trình thông báo cho nhà trường rằng con bạn sẽ theo học trong năm học 2024-25.

Sự khác biệt giữa học sinh mới và học sinh cũ là gì?
 học sinh?

"Học sinh mới" là bất kỳ học sinh nào CHƯA BAO GIỜ được ghi danh vào Trường Công Quận Mobile. "Học sinh cũ" là học sinh đã từng học tại Trường Công Quận Mobile trước đây.

Tôi phải đến đâu để đăng ký cho học sinh của mình?

Hãy vào www.mcpss.com và nhấp vào "ĐĂNG KÝ," sau đó nhấp vào "Học sinh cũ" hoặc "Học sinh mới".

Những gì cần thiết để đăng ký học sinh của tôi?

Một máy tính có truy cập internet. Bạn sẽ cần biết thông tin của con bạn, chẳng hạn như ngày sinh, số an sinh xã hội và thông tin về cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu con bạn là học sinh cũ tham gia MCPSS, TÊN NGƯỜI DÙNG sẽ là địa chỉ email của phụ huynh/người giám hộ đang đăng ký và MẬT KHẨU sẽ là ngày sinh của học sinh còn hoạt động lâu đời nhất.

Ví dụ: Tên người dùng: myemail@gmail.com Mật khẩu: `mmdyyyy`

Ái có thể đăng ký cho trẻ?

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu tôi có nhiều hơn một đứa con thì sao?

Việc đăng ký trực tuyến được thiết kế để sử dụng cho gia đình. Bạn có thể đăng ký tất cả học sinh cũ của mình cùng một lúc trên trang web "Học sinh cũ".

Nếu con tôi học khác trường thì sao?

Bạn có thể đăng ký tất cả học sinh cũ hoặc học sinh mới bất kể (các) trường họ theo học.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có con chưa bao giờ theo học tại Mobile County?
 Trường công?

Đăng ký sinh viên mới bằng cách nhấp vào "Đăng ký sinh viên mới."

Bạn sẽ cần phải tạo Tên người dùng và Mật khẩu của mình. TÊN NGƯỜI DÙNG của bạn sẽ là địa chỉ email của phụ huynh/người giám hộ đang đăng ký và MẬT KHẨU của bạn sẽ là ngày sinh của học sinh hoạt động lớn tuổi nhất.

Nếu địa chỉ của tôi đã thay đổi thì sao?

Đầu tiên, hãy vào www.mcpss.com. Đi tới "ĐĂNG KÝ" và nhấp vào "Bản đồ khu vực trường học". Nhập địa chỉ mới của bạn và sau đó danh sách các trường trong quận của bạn sẽ được cung cấp. Bạn phải đăng ký trực tuyến cho con mình với tư cách là học sinh cũ của trường trong khu vực của bạn. Sau khi đăng ký học trực tuyến, bạn sẽ cần đến trường mới để hoàn tất thủ tục đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh và hai bằng chứng cư trú phân ánh địa chỉ mới của bạn.

Tại sao chúng ta phải đăng ký trực tuyến?

MCPSS đang thúc đẩy việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ phụ huynh trong việc hợp lý hóa quy trình đăng ký.

Nếu tôi không có máy tính hoặc không biết cách đăng ký thì sao?

Gọi cho trường học của con bạn để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể truy cập bất kỳ Thư viện công cộng di động nào để truy cập máy tính công cộng.

Tôi có cần xuất trình/cung cấp bằng chứng về nơi tôi sống không?

Chỉ khi con bạn đang theo học một trường khác (ví dụ: chuyển sang trường trung học cơ sở); mới đối với MCPSS; hoặc nếu học sinh cũ của bạn đã thay đổi địa chỉ.

Tôi cần phải làm gì nếu tôi không có bằng chứng cư trú đúng tên mình?

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào www.mcpss.com. Nhấp vào tab "ĐĂNG KÝ" ở đầu trang, cuộn xuống cuối cửa sổ thả xuống, nhấp vào liên kết "Mẫu đánh giá nơi cư trú" và điền vào biểu mẫu trực tuyến. Nếu không có máy tính, bạn có thể gọi 251-221-7777 và nhấn Tùy chọn #3 cho Dịch vụ Xã hội.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi nộp đơn xin chuyển trường để theo học tại một trường không nằm trong khu vực trường học được chỉ định của cháu?

Đăng ký cho con bạn vào trường mà nó được quy hoạch để theo học. Sau khi con bạn đã được chấp thuận theo học tại trường được yêu cầu, liên hệ với trường mới.

Tôi có cần đến trường sau khi đăng ký trực tuyến không?

Trong quá trình đăng ký cho con bạn, bạn có thể cần đến trường và/hoặc truy cập trang web của trường để biết thêm thông tin về những gì con bạn cần trước khi năm học bắt đầu, chẳng hạn như danh sách đồ dùng, tên giáo viên, lịch học, học phí, đồng phục Thể dục, tủ khóa và các vấn đề liên quan khác.

Tôi có thể scan tài liệu tại nhà được không?

Đúng. Trong khi đăng ký trực tuyến, bạn có thể truy cập một phần cho phép bạn tải lên các tài liệu cần thiết.

Nếu dịch vụ internet của tôi bị gián đoạn hoặc tôi cần dừng lại sau khi bắt đầu quá trình đăng ký trực tuyến, liệu tôi có bị mất tất cả thông tin của mình không?
 Không. Chỉ cần đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Quá trình đăng ký mất bao lâu?

Khoảng 15-20 phút đối với trẻ đầu tiên và 5-10 phút đối với trẻ đầu tiên.
 mỗi đứa trẻ bổ sung.